
Fundur í skólaráði 05.04.2022 

Rætt um húsnæðisvanda skólans, þrengt hefur að nemendum og starfsmönnum og ítrekað hefur 

verið óskað eftir úrbótum. 

 

Farið er yfir og rætt um skólaþróun sem hefur verið í Snælandsskóla undanfarin ár. 

 

Farið yfir fyrirhugaðar framkvæmdir á skólalóð í sumar. Langþráður barravöllur á að koma en lýst er 

yfir áhyggjum með frágang í kringum hann þar sem ekki fékkst fjármagn til að klára svæði í kringum 

battavöllinn sem þó er búið að teikna upp. 
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